



รายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



โรงเรียนบ้านวังโพน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑

รายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕





๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย งบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๐๐ บาท เบิกเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน	ภาพกิจกรรม
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสติปัญญา</p> <p>๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ</p> <p>๑.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสังคม</p> <p>๑.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย</p> <p>๒.กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒.๑ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ</p> <p>๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม</p> <p>๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย</p> <p>๒.๕ กิจกรรมการเรียนรู้การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ Montessori</p> <p>๓.ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีมีมือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี - เด็ก่าเร็งแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น - เด็กมีความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัวเชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมที่ดี - เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จแล้ว <p>๕.ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ยังมีอยู่ ทำให้นักเรียนบางคนติดเชื้อ ไม่สามารถมาเรียนได้เป็นเหตุให้พัฒนาการเด็กบางประการต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ <p>๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และดูแลความสะอาดของ นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 	  

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกเงิน
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน	ภาพกิจกรรม
<p>๑.วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้</p> <p>๑.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการทดสอบระดับชาติ O – Net, NT ,RT</p> <p>๒.กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒.๑ ภาษาอังกฤษวันละคำ/ English Day</p> <p>๒.๒ วิทยาศาสตร์วันละคำ</p> <p>๒.๓ การเรียนอย่างเข้ม</p> <p>๒.๔ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน</p> <p>๒.๕ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและนิเทศภายใน</p> <p>๒.๖ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน</p> <p>๓.ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากฐานเดิม โดยประเมินจากแบบทดสอบและแบบสังเกตการสอน <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จแล้ว <p>๕.ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนบางคนต้องได้รับการกระตุ้นและการช่วยเหลือจาก ครูในการทำกิจกรรม เนื่องจากไม่กล้าแสดงออก</p> <p>๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูฝึกการพูดในที่ประชุมชนเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก 	  

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ งบประมาณที่ได้รับ ๖๕,๐๑๘ บาท เบิกเงินงบประมาณ ๖๕,๐๑๘ บาท

ผลการดำเนินงาน	ภาพกิจกรรม
<p>๑.วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้</p> <p>๑.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการทดสอบระดับชาติ O – Net, NT ,RT</p> <p>๒.กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒.๑ ภาษาอังกฤษวันละคำ/ English Day</p> <p>๒.๒ ภาษาไทยวันละคำ</p> <p>๒.๓ คำวิทยาศาสตร์</p> <p>๒.๔ การเรียนอย่างเข้ม</p> <p>๒.๕ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน</p> <p>๒.๖ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและนิเทศภายใน ๒.๗ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและศิลปหัตถกรรม นักเรียน</p> <p>๓.ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากฐานเดิม โดยประเมินจากแบบทดสอบและแบบสังเกตการสอน <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จแล้ว <p>๕.ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนบางคนต้องได้รับการกระตุ้นและการช่วยเหลือจากครูในการทำกิจกรรม เนื่องจากไม่กล้าแสดงออก</p> <p>๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูฝึกการพูดในที่ประชุมชนเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก 	   

ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๐๐ บาทเบิกเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน	ภาพกิจกรรม
<p>๑.วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>๑.๒ เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ</p> <p>๑.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>๑.๔ เพื่อให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง</p> <p>๑.๕ เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเป็นระบบ</p> <p>๒.กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒.๑ กิจกรรมนิเทศภายใน/กิจกรรมประเมินภายนอก</p> <p>๒.๒ กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล</p> <p>๒.๓ กิจกรรมรายงานโครงการ/กิจกรรม SAR</p> <p>๒.๕ กิจกรรมจัดระบบประกันคุณภาพภายใน</p> <p>๓.ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการได้ <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จแล้ว <p>๕.ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อนำผลไปใช้ได้สะดวก เหมาะสม 	  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา
 ๒,๐๐๐ บาท เบิกเงินงบประมาณ
 ๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน	ภาพกิจกรรม
<p>๑.วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา เต็ม ตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา</p> <p>๑.๒ เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี คุณภาพและทั่วถึง</p> <p>๑.๓ เสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทาง อารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม</p> <p>๑.๔ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพความเข้าใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง</p> <p>๒.กิจกรรมดำเนินการ</p> <p>๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒.๒ กิจกรรมคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล</p> <p>๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม และ ประชุม ผู้ปกครอง</p> <p>๒.๔ กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อ</p> <p>๓.ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม - การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร - มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จแล้ว <p>๕.ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการ เข้าถึงข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 	  